



หน้าต่างโลก

ชูตประวัติศาสตร์

ผู้เขียนรับชมภาพยนตร์เกาหลีแนวระทึกขวัญ สยองขวัญ คือ “Exhuma” ของผู้กำกับ “อองแจฮยอน” และมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ยากแบาย่ง แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้มีมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของผู้เขียน

Exhuma เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “ฮิวาจิน” (คิมโกอิน) “บงกิล” (อีโดฮยอน) 2 ร่างทรงหุ่นใหม่ฝีมือดีที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการกับวิญญาณร้ายที่ตามรั้งความบุตรชายของ “พัคจียัง” (คิมแจซอล) แต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้กลับใหญ่โตกว่าที่คิด จึงได้เดินทางกลับไปยังเกาหลีใต้เพื่อขอแรงจาก “กิมซางต็อก” (ชเวมินซิก) ชินแสวงขี้มือฉมังและสัปเหร่อมากประสบการณ์ “โกยงกึน” (ยูแฮจิน) แต่แล้วก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวระทึกขวัญส่นประสาท เพราะทำเลที่ฝังศพของ “พัคกึนฮยอน” (จอนจินกิ) หรือปู่ของจียังนั้นแล้วร้ายเป็นที่สุด

ในตอนแรกผู้เขียนนึกว่าเรื่องจะจบแค่การขุดหลุมศพ ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อล้างอาถรรพณ์ให้กับตระกูลพัค โดยหนังยังมีการเฉลยว่าปู่ของจียังเป็นหนึ่งในผู้ทรยศต่อแผ่นดินเกาหลี ซึ่งหลุมศพของชายผู้นี้ได้ฝังทับหลุมศพของร่างภูตสถิตของขามูไรญี่ปุ่นที่ถูกฝังลึกลงไปแนวตั้ง จึงเป็นเหตุให้เรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม แล้วยังเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ต่อกรได้ยาก

ประวัติศาสตร์อันบอบช้ำกับญี่ปุ่นมักถูกเกาหลีหยิบยกมาขยายความอยู่เสมอ เพราะหนังยังชี้ให้เห็นว่าการฝังโลงศพขามูไรญี่ปุ่นในแนวตั้งนั้น นอกจากจะผิดหลักฮวงจุ้ยแล้ว ยังถูกมองว่าเป็นการตอกหมุดเพื่ออ้างความเจริญของเกาหลีตั้งประโยคในหนังที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “จิ้งจอกหักหลังเสือ” (จิ้งจอกคือญี่ปุ่น, เสือคือเกาหลี) ซึ่งคำแปลอาจทำให้สับสนในคราวแรกแต่อันที่จริงหมายถึง “การหักกระดูกสันหลังของเสือ”

ในงานเสวนาหัวข้อ “สังคมวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อภาพยนตร์ : ชูตมันขึ้นมาจากหลุม” โดยสาขาเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเกร็ดที่น่าสนใจว่า ตัวละครของแก๊งปราบผีนี้ อ้างอิงจากบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เกาหลีที่เรียกเรื่องเอกราชเกาหลีจากจักรวรรดิญี่ปุ่น อีกทั้งชื่อของตระกูลพัคยังมาจาก 5 รัฐมนตรีคือ ฮิวาณยง, อีกินแทค, กวอนจุงฮยอน, อีจียัง และพัคเจซุน ที่ร่วมลงนามใน “สนธิสัญญาอีลซา” ในปี 1905 ส่งผลให้เกาหลีกลายเป็นรัฐอารักขาของญี่ปุ่น คนกลุ่มนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นคนขายชาติอย่างไรก็ตาม สนธิสัญญานี้ไม่เป็นที่ยอมรับในเกาหลีเนื่องจากกษัตริย์เกาหลีไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าว ก่อนมีการลงนามสนธิสัญญาผนวกดินแดนในปี 1910 โดยฮิวาณยง นายกรัฐมนตรีเกาหลีในขณะนั้น ทำให้เกาหลีตกอยู่ใต้การปกครองของญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์.

ญาติตาเอราวรรณ



ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/SD PLUS

วันที่: พุธที่ 11 - อาทิตย์ 14 เมษายน 2567

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5661

หน้า: 20(ขวา)

Col.Inch: 19.28 Ad Value: 26,028

PRValue (x3): 78,084

คลิป: 8.55

SD FOCUS

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ได้รับเทียบเชิญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาในหัวข้อ “เส้นทางสายอาชีพ” โดย SCN ส่งตัวแทน “พรทิพา เจริญผล” ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายข้อมูลให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการทำงานในสาขาอาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ บริษัท ฮีปคาร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการเช่ายานพาหนะไฟฟ้า ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างกันนั้น จัดโครงการ EV-Car Sharing : KMITL E-Bike Sharing Project เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งนับเป็นการติดต่อทางปัญญาให้กับนักศึกษาอย่างน่าชมเชยอย่างยิ่ง

“ธรรมรัตน์ ประยูรสุข” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบางจาก บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด พร้อมด้วย “นิพนธ์ เลิศทัศน์ย์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับมอบประกาศนียบัตรในโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสนับสนุนเขตเมืองพัทยา “ไม่ทอดซ้ำ ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม” โดยมี “ประเมศวร์ งามพิเชษฐ์” นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทัพบพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา